

06/05/2013

Siagon
Tiếp thị

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

SGTT THỨ HAI NGÀY 6.5.2013

7

Bí quyết lưu giữ tuổi thanh xuân

TS Joe Chang - trưởng ban khoa học kiêm phó chủ tịch điều hành phát triển sản phẩm tập đoàn Nu Skin, chia sẻ về bước tiến mới của công nghệ chống lão hoá, với đồng đội khán thỉnh giả tại buổi hội thảo vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Câu chuyện về sự lão hoá

Các yếu tố quyết định tuổi thanh xuân dài hay ngắn phụ thuộc khá nhiều vào bộ gen của mỗi người. Xét ở khía cạnh sinh học, khả năng hoạt động của tế bào sẽ giảm dần theo thời gian, và khoảng thời gian này dài hay ngắn là do hoạt động giao tiếp giữa bộ gen của chúng ta với các tế bào quy định. Khi một ngàn tỉ tế bào trong cơ thể trở nên chậm chạp, là lúc cơ thể chúng ta lão hoá, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta cảm thấy chậm chạp và mệt mỏi.

Hiện tượng lão hoá này được hiểu là một phần kết quả của sự thay đổi các Nhóm gen trẻ trong quá trình tuần hoàn của tế bào, cụ thể là sự thay đổi trong quá trình thanh lọc, thải độc và tái tạo năng lượng tế bào. Khi các Nhóm gen trẻ này hoạt động không hài hoà, chúng tạo ra dòng xoáy đi xuống; giảm khả năng hoạt động của cơ thể khiến chúng ta không còn cảm nhận sự trẻ trung như khi còn trẻ.



Lão hoá về mặt thể chất

Ngày qua ngày, cơ thể chúng ta bắt đầu xuất hiện mệt mỏi, suy nhược và sức khỏe giảm sút. Việc này được khoa học giải thích là do các tế bào hoạt động kém hiệu quả cộng với sự tích lũy của những hợp chất không có lợi cho sức khỏe sinh ra trong quá trình trao đổi chất, do tác động

của môi trường, thực phẩm độc hại, lối sống không lành mạnh... ngày càng tăng. Những tổn hại này không chỉ đem đến cho chúng ta những bất lợi lớn về sức khỏe, thúc đẩy quá trình lão hoá sớm của cơ thể, mà còn khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần giảm sút.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo là chống lão hoá, nhưng đa số đều chỉ tập trung chữa trị các triệu chứng bên ngoài, mà chưa tập trung vào việc xử lý nguồn gốc lão hoá từ bên trong. Đi ngược một con đường, xử lý tận gốc nguyên nhân gây nên sự lão hoá, sản phẩm ageLOC R² của Nu Skin giúp làm sạch tế bào, tập trung việc thải các độc tố trong cơ thể bằng cách nghiên cứu và tập trung vào những Nhóm gen trẻ liên quan đến thanh lọc tế bào.

Lão hoá về mặt tinh thần

Việc lão hoá về thể chất được thể hiện rõ qua việc sức khỏe và ham muốn tình dục suy giảm rõ rệt. Và kéo theo sau đó là những lão hoá về mặt tinh thần, cảm xúc, tinh thần không ổn định, dễ cáu gắt, căng thẳng... Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy rằng 85% trong số những người tham gia khảo sát quan tâm đến quá trình lão hoá của cơ thể. Nguồn gốc sâu xa của việc lão hoá này là ở những ty thể nằm bên trong các tế bào, được xem như là những "nhà máy điện". Chức năng chính của những "nhà máy này" là chuyển đổi chất dinh dưỡng từ thực phẩm cơ thể đã tiếp thu, trở thành năng lượng phục vụ lại cho cơ thể. Ngày qua ngày, quá trình lão hoá diễn ra, sức hoạt động của Nhóm gen trẻ giảm, tác động đến tế bào, dẫn đến số lượng ty thể giảm, gây ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng cho nhu cầu hoạt động của cơ thể.

Câu chuyện về công nghệ chống lão hoá và ageLOC R²



Giải pháp điều chỉnh lại các Nhóm gen trẻ

Sở hữu độc quyền các nghiên cứu chống lão hoá về gen trong 30 năm, Nu Skin được xem là công ty có khả năng nhận biết, tập trung và điều chỉnh lại các Nhóm gen trẻ. Với ngành khoa học ageLOC, Nu Skin hiểu biết sâu rộng cách những Nhóm gen trẻ tác động đến lão hoá và có thể phát triển sản phẩm hỗ trợ để giúp bạn cảm nhận sự trẻ trung như khi còn trẻ. Nghiên cứu độc quyền từ viện nghiên cứu gen LifeGen Technologies của Nu Skin, đã khám phá ra những hợp chất tự nhiên chống lại những thay đổi liên quan đến tuổi tác qua những biểu hiện của các Nhóm gen trẻ liên quan đến lão hoá. Nu Skin tham gia tác động đến các Nhóm gen trẻ liên quan đến việc thanh lọc tế bào và sản sinh năng lượng để hướng đến trạng thái cân bằng và trẻ trung hơn.

"... Hiện tại chúng tôi đang ở thời điểm mà chúng tôi đã có thể xác định các bộ gen nhất định trong cơ thể và trong da liên quan và ảnh hưởng đến sự lão hoá. Chúng tôi có thể tập trung vào những bộ gen và thiết lập lại chúng. Cũng giống như máy tính của bạn, khi máy tính của bạn bị hỏng và treo, bạn không thể sử dụng nó nữa. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ thiết lập lại ổ cứng, có đúng như vậy không?" TS Chang chia sẻ.

ageLOC R², một giải pháp chống lão hoá mới nay đã có trong tầm tay bạn

"Nu Skin tự hào giới thiệu ageLOC R² đến khách hàng và các nhà phân phối. Sản phẩm này giúp hoàn thiện trọn bộ các sản phẩm chống lão hoá cao cấp với công nghệ ageLOC đã có mặt tại Việt Nam, tôi thực sự tin rằng sản phẩm này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho bất kỳ ai quan tâm và muốn hành động vì sức khỏe của mình" - Bà Pakapun (Vicky) Leevutinun, chủ tịch điều hành Nu Skin Thái Lan và Việt Nam chia sẻ tại buổi hội thảo giới thiệu chính thức ageLOC R² tại Việt Nam.

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có đủ sức mạnh để cảm nhận sự trẻ trung trở lại. Giờ đây, bạn có thể tập trung vào nguồn gốc của lão hoá với tác động kép của ageLOC R² - bộ sản phẩm kết hợp tập trung và điều chỉnh lại các Nhóm gen trẻ giúp bạn cảm thấy trẻ hơn, khỏe hơn và linh hoạt hơn. ageLOC R² Night (ban đêm) tối ưu hoá quá trình thanh lọc tự nhiên của mỗi tế bào, giúp bạn khởi đầu mỗi ngày mới tràn đầy sức sống, ageLOC R² Day (ban ngày) tối ưu hoá quá trình sản sinh năng lượng tế bào giúp bạn tái tạo năng lượng và chủ động kiểm soát một ngày mới. Bạn có thể làm mới và tái tạo năng lượng với ageLOC R².